

GIỚI THIỆU THÔNG TIN THÁNG 8 NĂM 2019

STT	TÊN BÀI	TÁC GIẢ	NỘI DUNG	GHI CHÚ
1	Tăng cường kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, góp phần ngăn ngừa suy thoái, “tự diễn biến, tự suy thoái” trong cán bộ.	TS. Trần Duy Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ nghiên cứu, Cơ quan UBKT trung ương	Kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm là một trong sáu nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra các cấp được quy định trong điều lệ Đảng. Hiện nay, công tác này luôn được UBKT các cấp xác định là nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện có chất lượng, hiệu quả, nhằm phát hiện kịp thời, chính xác vi phạm của đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới để xem xét, kết luận, xử lý nghiêm minh giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của đảng	Tạp chí Cộng sản, số 8/2019- tr.21
2	Phát triển con người Việt Nam – một số điểm nhấn về cơ sở lý luận và thực tiễn	GS, TS Mạch Quang Thắng, Học viện CTQG Hồ Chí Minh	Việc xây dựng con người Việt Nam trong phát triển bền vững hiện nay cần được dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn chắc chắn. Đó là yêu cầu cấp bách khi đặt trong hoàn cảnh thế giới nói chung đang cho thấy rõ con người luôn luôn là trung tâm của sự phát triển Thực tế cho thấy rằng, không phải lúc nào sự tăng trưởng về kinh tế là thuận chiều cùng sự phát triển của con người.	Tạp chí Lý luận chính trị - Số 8/2019, tr.9
3	Hợp tác quốc tế trong phòng, chống buôn bán phụ nữ	ThS. Đỗ Anh Tuấn, PTP Cục Đối ngoại, Bộ Công an	Một trong những đặc điểm quan trọng của tội phạm buôn bán phụ nữ qua biên giới là có sự cấu kết xuyên quốc gia để cùng thực hiện tội phạm. Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các đối tượng càng có điều kiện thuận	Tạp chí Nhân quyền – số 6/2019, tr.21



			lợi để thực hiện hành vi phạm tội. Do vậy việc tăng cường hiệu quả hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm buôn bán phụ nữ qua biên giới nói riêng là một yêu cầu cấp thiết	
4	Tôn giáo tham gia công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc	TS. Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ	Hiện nay, Nhà nước ta đã công nhận và cấp đăng ký hoạt động cho 43 tổ chức tôn giáo thuộc 16 tôn giáo với hơn 26.109.033 tín đồ, gần 55.710 chức sắc, 145.721 chức việc, 29.396 cơ sở thờ tự tôn giáo, khoảng 45.000 cơ sở tín ngưỡng, trong đó có hơn 3000 di tích gắn bó với cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, một số di tích được UNESCO công nhận là di sản thế giới	Tạp chí Công tác Tôn giáo, số 8/2019 – tr.3
5	Thăm nhàn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Xây dựng, chỉnh đốn Đảng	TS. Trần Văn Rạng, Học viện Chính trị - Bộ quốc phòng	Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kết tinh những giá trị tư tưởng lý luận sâu sắc, phản ánh tính quy luật giành thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Nội dung trong Di chúc đề cập nhiều vấn đề, trong đó nổi bật là vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng – nhiệm vụ then chốt, thường xuyên liên quan mật thiết đến tổ chức của Đảng và tương lai của dân tộc...	Tạp chí Lịch sử Đảng – số 8/2019, tr 22
6	Công tác dân vận đã tạo đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh toàn dân, trở thành trụ cột của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa	GS. TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư TƯĐ, Chủ tịch HDLL trung ương, Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí Minh	Ngày 22/7/2019 tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Dân vận trung ương tổ chức hội thảo khoa học: “ Công tác dân vận của Đảng trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế - Thực trạng và những vấn đề đặt ra”...	Tạp chí Dân vận – Số 8/2019, tr.14

G S A
R U O
I N H
Y B I N

7	<p>Những nội dung mới trong dự thảo quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc UBMT TQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện</p>	<p>TS. Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Điều lệ, Ban Tổ chức trung ương</p>	<p>Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương (khóa XII), Ban Bí thư đã ban hành quy định số 04 – QĐ/TW ngày 25/7/2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy</p>	<p>Tạp chí Xây dựng Đảng – Số 8/2019, tr.7</p>
8	<p>Hoàn thiện các quy định về rút khiếu nại và khiếu nại lại trong Luật Khiếu nại năm 2011</p>	<p>ThS. Võ Tấn Đào, Khoa Luật hành chính – Nhà nước, trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh</p>	<p>Bài viết phân tích, bình luận những quy định của Luật Khiếu nại năm 2011 về rút khiếu nại, khiếu nại lại, đồng thời chỉ ra một số điểm bất cập trong thực tiễn thực hiện các quy định này, từ đó đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện</p>	<p>Tạp chí Nhà nước và pháp luật – số 8/2019, tr.10</p>
9	<p>Về vấn đề bảo vệ quyền riêng tư</p>	<p>TS. Vương Thanh Thúy, Trường Đại học Luật Hà Nội</p>	<p>Hiện nay, khi khoa học - công nghệ ngày càng phát triển, mạng xã hội và các phương tiện điện tử trở nên thông dụng và phổ biến, việc bảo vệ quyền riêng tư của cá nhân càng trở nên khó khăn, phức tạp. Quyền riêng tư, với vai trò là một quyền nhân thân, cũng như các quyền dân sự khác của cá nhân cần được điều chỉnh và bảo vệ phù hợp bởi công cụ pháp luật của nhà nước. Tuy nhiên, thực tế chỉ ra rằng tình trạng xâm phạm quyền riêng tư và sự tương thích các quy định của pháp luật chưa thật sự bảo đảm được vai trò điều tiết xã hội của chủ thể nhà nước</p>	<p>Tạp chí Quản lý nhà nước – số 8/2019, tr.39</p>



10	Sự tham gia của người dân vào chương trình nông thôn mới trong xây dựng không gian công cộng	ThS. Lê Thị Phượng, Viện Nghiên cứu văn hóa	Không gian nông thôn trong xây dựng nông thôn mới là vấn đề được quan tâm ngay từ khi bộ chỉ tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới được xây dựng với mục tiêu hiện đại hóa nông thôn Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, bộ mặt nông thôn đã có những đổi thay đáng kể...	Tập chí Dân tộc học - số 4/2019, tr.13
----	--	---	---	--

K/ T TRƯỞNG PHÒNG TC-HC-TT-TL
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Lê Thị Xuân Mai

